

ประจำวันที่ 7-13 กันยายน 2559

"พาณิชย์"รับมือข้าวทะลัก 22 ล้านตัน บีโรงสีเก็บสต็อกชดเชยดอกเบี้ย 3%

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยกับประชาชาติธุรกิจ หลังการประชุมร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อบริหารจัดการข้าวครบวงจร ซึ่งที่ประชุมได้มอบให้กรมการค้าภายใน ดำเนินมาตรการดูแลราคาข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2559/2560 ตามที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ 17 มาตรการ รวมวงเงิน 102,784.95 ล้านบาท

โดยในส่วนของกรมการค้าภายใน ได้กำหนดมาตรการดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะปลูก ได้หารือกับผู้ประกอบการผลิตปุ๋ย-ยาฆ่าแมลง ขอให้ตรึงราคาจำหน่ายเท่ากับปีที่ผ่านมา เพื่อลดต้นทุนการผลิต ส่วนมาตรการดูแลช่วงเก็บเกี่ยวนั้น ล่าสุดได้หารือกับบริษัทผู้ผลิตรถเกี่ยว เช่น คูโบต้า ขอความร่วมมือจัด "โปรโมชั่น" ส่งเสริมการจำหน่ายให้กับเกษตรกร ด้วยการปรับลดเงินดาวน์รถเกี่ยวและขยายระยะเวลาการผ่อนชำระ เช่น ชื้อปีนี้ผ่อนปีหน้า เป็นต้น เพื่อช่วยให้กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนสามารถรวมกลุ่มซื้อรถเกี่ยวมาใช้ร่วมกันได้

สำหรับมาตรการป้องกันปัญหาราคาข้าวตกต่ำนั้นได้จัดทำโครงการดูดซับปริมาณผลผลิต (ซัพพลาย) ข้าวเปลือกที่จะออกสู่ตลาด 12 ล้านตัน โดยแบ่งเป็น สินเชื่อเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จำนวน 4 ล้านตัน กับโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการโรงสีข้าว มาช่วยซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรอีก 8 ล้านตัน โดยรัฐชดเชยอัตราดอกเบี้ยให้ 3% ซึ่งเหมือนกับโครงการปี 2558/2559 ที่มีโรงสีเข้าร่วม 301 ราย สามารถดูดซับข้าวเปลือกได้ 8.5 ล้านตัน มีธนาคารเข้าร่วม 8 แห่ง คือ อาทิตยาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.), ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

นางสาววิบูลย์ลักษณ์กล่าวต่อไปว่า กรมการค้าภายในได้เปิดรับสมัครโรงสีเข้าร่วมโครงการแล้ว โดยไม่ได้จำกัดปริมาณว่าแต่ละรายจะต้องรับซื้อข้าวเปลือกเท่าไร แต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องเก็บข้าวไว้ 2 เดือน รัฐบาลจะเข้าไปชดเชยดอกเบี้ย 3% ให้ไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งโครงการนี้จะพร้อมเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559-31 มีนาคม 2560

"ราคารับซื้อข้าวเปลือกในโครงการจะเป็นไปตามราคาตลาด รัฐบาลไม่ไปตั้งราคารับซื้อว่าตันละเท่าไร เพราะโครงการนี้ไม่ใช่โครงการรับจำนำหรือประกันรายได้แต่รัฐจะเข้าไปตรึงสต็อกข้าวที่โรงสีซื้อเข้ามาว่ามีปริมาณเท่าไรเสร็จแล้วเอาสต็อกข้าวขึ้นมาเป็นหลักประกันเพื่อขอสินเชื่อจากธนาคาร ซึ่งคล้ายกับหลักการค้ำประกันใน พ.ร.บ. หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 จากนั้นให้เอาราคาข้าววันนั้นมาคำนวณวงเงินสินเชื่อ หากราคาตลาดสูงก็ได้วงเงินกู้สูง หากราคาข้าวถูกต่ำลงก็ได้วงเงินน้อย เช่น ข้าวหอมมะลิ 8 ล้านตัน ราคาตันละ 12,000 บาท คิดเป็นวงเงินสินเชื่อ 96,000 ล้านบาททั้งประเทศคิดเป็นดอกเบี้ยที่รัฐต้องชดเชย 2,880 ล้านบาท แต่หากราคาข้าวขาววันนั้นตกตันละ 9,000 บาท คิดเป็นวงเงินสินเชื่อ 72,000 ล้านบาท เป็นดอกเบี้ย 2,160 ล้านบาท เป็นต้น" นางสาววิบูลย์ลักษณ์กล่าว

พร้อมกันนี้ กรมการค้าภายในได้จัดกิจกรรม ตลาดนัดข้าวเปลือก โดยมีหนังสือขอความร่วมมือจากคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด สืบเสาะกำลังการผลิตข้าวเปลือกของเกษตรกรและความสามารถในการเก็บสต็อกเพื่อ

ประเมินสถานการณ์ โดยให้แต่ละจังหวัดจัดทำแผนการจัดตลาดนัดให้กรมทราบภายในเดือนกันยายนนี้ เพื่อจะได้จัดสรรงบประมาณปี 2560 มาสนับสนุนการทำกิจกรรมต่อไป

ส่วนการจำหน่ายข้าวในฤดูกาลใหม่นี้ กรมการค้าภายในประสานกับกรมการค้าต่างประเทศ ให้ช่วยผลักดันขยายตลาดส่งออกข้าว เพื่อแก้ไขปัญหาที่โรงสีข้าวกังวลว่า ซื้อข้าวเปลือกเก็บสต็อกไปแล้ว แต่ไม่มีตลาดส่งออกรองรับ ทำให้ราคาข้าวภายในประเทศลดลงจนทำให้โรงสีไม่กล้าซื้อข้าวเข้าเก็บสต็อก นอกจากนี้ยังได้หารือกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ซึ่งมีแผนจะเข้ามาช่วยรับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิ แต่ยังไม่ได้สรุปว่า "จะรับซื้อปริมาณเท่าไร" แต่อาจจะเท่ากับที่สมาคมเคยช่วยรับซื้อข้าวเปลือกในปีที่ผ่านมา รวม 2 รอบ รอบละ 100,000 ตัน

ด้านสถานการณ์พื้นที่ปลูกข้าวในประเทศล่าสุด ตามข้อมูลของ GISTDA ณ เดือนสิงหาคม 2559 ระบุว่า มีพื้นที่ปลูกข้าวรวม 54.47 ล้านไร่ จากเป้าหมาย 54.80 ล้านไร่ โดยผลผลิตจะเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนกันยายน-ธันวาคม 2559 ปริมาณรวม 22.72 ล้านตัน จากเดิมที่มีการคาดการณ์ไว้ 22.88 ล้านตัน เนื่องจากในปีที่ผ่านมาประสบปัญหาภัยแล้งรุนแรง ทำให้เกษตรกรภาคกลางเลื่อนการปลูกข้าวออกมาช้ากว่าปกติ ส่งผลให้ผลผลิตข้าวในปีนี้ออกสู่ตลาดพร้อมกันทั้งชนิดข้าวไวแสง ที่นิยมปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และข้าวไม่ไวแสง ที่ในภาคกลาง โดยคาดว่าจะมีปริมาณผลผลิตข้าวหอมมะลิเพิ่มขึ้นมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ข้าวหอมปทุมธานี และข้าวเจ้า ส่วนข้าวเหนียวน่าจะมีปริมาณผลผลิตเท่ากับปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ GISTDA คาดการณ์ว่า เดือนกันยายน 2559 จะมีผลผลิตข้าวออกสู่ตลาดระหว่าง 510,000-610,000 ตัน แบ่งเป็นข้าวไวแสง 10,000 ตัน ข้าวไม่ไวแสง 500,000 ตัน, เดือนตุลาคมปริมาณรวม 2.25 ล้านตัน แบ่งเป็นข้าวไวแสง 450,000 ตัน ข้าวไม่ไวแสง 1.8 ล้านตัน, เดือนพฤศจิกายนจะเป็นเดือนที่มีข้าวออกมาพร้อมกันมากที่สุดถึง 13.6 ล้านตัน แบ่งเป็นข้าวไวแสง 11 ล้านตัน ข้าวไม่ไวแสง 2.6 ล้านตัน และเดือนธันวาคม 6 ล้านตัน แบ่งเป็นข้าวไวแสงกับไม่ไวแสงอย่างละ 3 ล้าน

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ประธานกรรมการ นบข.เห็นชอบขายข้าวรัฐให้ผู้ชนะประมูล ปริมาณกว่า 7 แสนตัน

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 คณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐได้ร่วมกันพิจารณาผลการยื่นขอเสนอราคาซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 5/2559 ซึ่งมีผู้เสนอราคาซื้อสูงสุด 8 ราย จำนวน 28 คลัง ปริมาณ 753,571.95 ตัน และผลการยื่นขอเสนอราคาซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไปและเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งมีผู้เสนอราคาซื้อสูงสุด 7 ราย จำนวน 18 คลัง ปริมาณรวม 169,149.07 ตัน ซึ่งผลการพิจารณา คณะทำงานฯ ได้นำเสนอประธานกรรมการ นบข. ให้ความเห็นชอบ ดังนี้

1.การจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 5/2559 ซึ่งเป็นข้าวที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและใกล้เคียงมาตรฐาน (ระดับคุณภาพเกรด P/A/B) ให้แก่ผู้เสนอซื้อสูงสุดที่ผ่านเกณฑ์มูลค่าขั้นต่ำตามที่ นบข. กำหนด จำนวน 8 ราย ใน 26 คลัง ปริมาณ 702,615.30 ตัน (ประมาณร้อยละ 93 ของปริมาณที่นำออกมาเปิดประมูลเป็นการทั่วไป 753,571.95 ตัน) คิดเป็นมูลค่าเสนอซื้อ 6,914.61 ล้านบาท

2.การจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไปและเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งเป็นข้าวเกรด C ข้าวผิดไปจากมาตรฐาน และข้าวผิดชนิด ให้แก่ผู้เสนอซื้อสูงสุดที่ผ่านเกณฑ์มูลค่าขั้นต่ำตามที่ นบข. กำหนด

จำนวน 3 ราย ใน 6 คลัง ปริมาณ 52,397.21 ตัน (ประมาณร้อยละ 20.48 ของปริมาณที่นำออกมาเปิดประมูลเป็นการทั่วไปและเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม 255,796.25 ตัน) คิดเป็นมูลค่าเสนอซื้อ 287.07 ล้านบาท

ทั้งนี้ ข้าวดังกล่าวที่เข้าสู่อุตสาหกรรม ประธานกรรมการ นบข. ได้มอบหมาย อคส. และ อ.ต.ก. ดำเนินมาตรการควบคุมเข้าสู่อุตสาหกรรมที่มีโซอาหารคน เพื่อมิให้ข้าวดังกล่าวออกมาปะปนกับข้าวในตลาดปกติต่อไป

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ขณะนี้สถานการณ์ราคาข้าวเปลือกนาปีได้ขยับตัวสูงขึ้น เนื่องจากไทยชนะการประมูลขายข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (G-to-G) ให้ฟิลิปปินส์ ปริมาณ 1 แสนตัน ประกอบกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนจะเริ่มรับมอบข้าวตามสัญญาที่มีการลงนามเมื่อเดือนธันวาคม 2558 จำนวน 1 ล้านตัน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาราคา 1 แสนตันแรก ซึ่งคาดว่าจะเริ่มรับมอบได้ตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนศกนี้ ทั้งนี้ คาดว่าปลายปีนี้รัฐบาลฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียจะเปิดนำเข้าข้าวแบบรัฐต่อรัฐเพิ่มเติมอีก ซึ่งจะเป็นโอกาสดีของรัฐบาลไทยที่จะหาตลาดมารองรับผลผลิตข้าวฤดูกาลผลิตใหม่ที่กำลังจะออกสู่ตลาดมากในช่วงปลายปีนี้

ที่มา กรมการค้าต่างประเทศ

ปลัดพาณิชย์จูงใจเกษตรกรเข้าร่วมนาแปลงใหญ่ขายข้าวได้ราคาเพิ่มอีก 200 บาทต่อตัน

นางสาวชุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตนพร้อมกับนางจินตนา ชัยยวรรณาการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชนลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 9-10 ก.ย. 2559 เพื่อติดตามการดำเนินงานของศูนย์ข้าวนาแปลงใหญ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร เพื่อรับฟังปัญหาจากเกษตรกรว่ามีอะไรติดขัดหรือต้องปรับปรุงแก้ไขบ้าง รวมทั้งนำโรงสีที่จะเข้าร่วมโครงการรับซื้อผลผลิตนาแปลงใหญ่ลงพื้นที่เพื่อยืนยันสำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ได้ตกลงว่าจะซื้อในราคาสูงกว่าราคาตลาด เพิ่มขึ้นตันละอย่างน้อย 200 บาท

นอกจากนี้ ยังพบว่าเกษตรกรที่ร่วมทำนาแปลงใหญ่มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเฉลี่ยจากไร่ละ 350 กิโลกรัม มาเป็นไร่ละ 450-500 กิโลกรัม และสามารถจำหน่ายข้าวได้ในราคาสูงขึ้น เนื่องจากผลผลิตที่ออกมามีคุณภาพดี และมีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วประมาณ 1,000-2,000 บาท ต่อไร่

โดยทางกระทรวงพาณิชย์เอง ยังได้ช่วยจัดหาตลาดในการรองรับข้าวผลผลิตฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะออกมาในช่วงเดือนพฤศจิกายน โดยนำโรงสีในจังหวัดที่จะเข้าร่วมโครงการ มารับซื้อผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ล่วงหน้าในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดประมาณ 200-300 บาทต่อตัน เพื่อจูงใจให้เกษตรกรมาร่วม ทำนาแปลงใหญ่มากขึ้น

โดยจังหวัดสุรินทร์มีเกษตรกรทำนาแปลงใหญ่ 19 พื้นที่ จุดละ 244 - 5,214 ไร่ รวม 112,051 ไร่ ส่วนใหญ่ปลูกข้าวหอมมะลิ 105 และพันธุ์ กข 15 (อ่านว่า กอ-ขอ-สิบ-ห้า) ซึ่งคาดว่าจะมีผลผลิตต่อไร่อยู่ที่ 450 กิโลกรัม รวม 44,820 ตัน โดยในจังหวัดมีโรงสี 45 แห่ง กำลังการผลิต 14,689 ตัน/วัน ส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ได้ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ปีการผลิต 2559/60 จำนวน 16 แปลง เป็นพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 และ กข.15 พื้นที่ปลูก 48,000 ไร่ คาดการณ์ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 400 กิโลกรัม ผลผลิตรวม 19,200 ตัน

นอกจากนี้ จังหวัดบุรีรัมย์กำลังจะผลักดันการขึ้นทะเบียน GI “ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์” เพื่อส่งเสริมตลาดข้าวหอมมะลิจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำคำขอ โดยครอบคลุมพื้นที่ 50,000 ไร่ ในจำนวน 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอประโคนชัย อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอนางรอง อำเภอปะคำ อำเภอละหานทราย อำเภอเมืองบุรีรัมย์ และอำเภอห้วยราช

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

'ฉัตรชัย'คาดผลผลิตข้าว เตรียมออกสู่ตลาด 24-25 ล้านตัน

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการข้าวครบวงจร ว่า ได้เตรียมแผนบริหารข้าวครบวงจรปี 2559/2560 เพื่อบริหารจัดการข้าวที่จะออกมาในฤดูนี้ ที่คาดว่า จะมีผลผลิตออกมาประมาณ 24-25 ล้านตันข้าวสาร ซึ่งจะต้องบริหารจัดการเพื่อป้องกันข้าวล้นตลาดลดราคาข้าว ในตลาด โดยแนวทางการบริหารจะไม่เป็นการแทรกแซงหรือประกันราคาแต่จะเป็นมาตรการดึงข้าวออกจากตลาด โดยให้ผู้ประกอบการ โรงสี สถาบันเกษตรกร สหกรณ์ ช่วยดึงข้าวออกจากระบบ ส่วนจะขอใช้งบประมาณเท่าไรยัง อยู่ระหว่างการพิจารณา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (นบข.) ที่นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้หารือถึงแนวทางการบริหารจัดการข้าวก่อนที่ข้าวจะเริ่มออกสู่ตลาดในช่วงเดือนพฤศจิกายน นี้ โดยจะเปิดให้โรงสีเข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 เพื่อนำเงินไปซื้อข้าวจากเกษตรกร และเพื่อเป็นการดึงปริมาณออกจากตลาด และไม่ทำให้ข้าวล้นตลาดจนส่งผลกระทบต่อราคาข้าว โดยในปีนี้ได้ตั้งเป้าให้โรงสีรับซื้อข้าวในปริมาณ 8 ล้านตัน และมีโรงสีขอเข้าร่วมโครงการมากกว่าครั้งที่ผ่านมา

นายมานัส กิจประเสริฐ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ปริมาณข้าวของโรงสี ยังมีอยู่ในปริมาณมาก หากให้ทางโรงสีรับซื้อข้าวเพิ่มอีกโรงสี ก็ประสบปัญหาเรื่องเงินทุนและสภาพคล่อง ซึ่งจะต้องให้ธนาคารพาณิชย์ ปลดปล่อยสินเชื่อให้แก่โรงสีเพื่อรับซื้อข้าว รวมถึง ช่องทางการขายข้าวที่จะต้องมีการหารืออีกครั้งว่า เมื่อรับซื้อแล้วจะนำข้าวไปขายช่องทางใด

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

มาแล้ว! รัฐเล็งทุ่ม 4.1 หมื่นล้านแทรกแซงข้าว

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังการประชุมร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ โรงสี ผู้ส่งออก เพื่อบริหารจัดการข้าวครบวงจร ว่า รัฐบาลกังวลว่าผลผลิตข้าวในช่วงพ.ย.-ธ.ค. 2559 จะออกมากระจุกตัวและลดราคาข้าวให้ตกต่ำ จึงกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ 17 มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด

โดยจะนำเข้าพิจารณาในที่ประชุม คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ในวันที่ 14 ก.ย. และเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ให้ความเห็นชอบก่อนฤดูกาลเก็บเกี่ยวที่จะมาถึงอีกไม่เกิน 2 เดือนข้างหน้า คาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดรวม 24 ล้านตันข้าวเปลือก ส่วนใหญ่จะกระจุกตัวในช่วงเดือน พ.ย.

“ที่ประชุมเสนอใช้มาตรการดูดซับผลผลิตออกจากตลาดในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เกษตร (ธ.ก.ส.) สนับสนุนให้เก็บในยุ้งฉาง ของเกษตรกรเอง สหกรณ์ หรือยุ้งฉางของเอกชน โดยรัฐบาลจะจ่ายค่าฝากให้ เพื่อรักษาระดับราคาข้าวไม่ให้ตกต่ำ” พล.อ. ฉัตรชัย กล่าว

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการค้าข้าว กล่าวว่าตามแผน การปลูกข้าว ใน 54.8 ล้านไร่ ขณะนี้ปลูกไปแล้ว 54.47 ล้านไร่ เป็นข้าวหอมมะลิ 26.9 ล้านไร่จากแผน 25.8 ล้านไร่ ข้าวขาว 11.65 ล้านไร่จากแผน 13.5 ล้านไร่ และข้าวเหนียว 14.01 ล้านไร่ จากแผน 14 ล้านไร่ คาดว่าจะออกสู่ตลาดมากที่สุดช่วงเดือน พ.ย. 13 ล้านตันข้าวเปลือก และธ.ค. 6 ล้านตันข้าวเปลือก

ดังนั้นการแก้ไขปัญหารัฐบาลจะผลักดัน 17 มาตรการ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2559/60 วงเงินประมาณ 102,784.95 ล้านบาท แบ่งเป็นช่วงการช่วยเหลือก่อนการเพาะปลูก การช่วยเหลือขณะเพาะปลูก

และหลังการเพาะปลูกที่ผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมๆกัน ซึ่งหลายโครงการเป็นโครงการเก่าของกระทรวงพาณิชย์ แต่เพื่อช่วยพยุงราคาข้าวไม่ให้ตกต่ำในช่วงผลผลิตกระจุกตัว รัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์ จะเสนอ นบข. เพื่อดำเนินโครงการดูดซับผลผลิตช่วงออกสู่ฤดูกาล ภายในวงเงิน 41,566.21 ล้านบาท แบ่งเป็นสินเชื่อ 36,241.74 ล้านบาท และงบประมาณในการอุดหนุนโครงการ 5,324.47 ล้านบาท

ทั้งนี้ในที่ประชุม พล.อ.ฉัตรชัย แสดงความกังวลในเรื่องของผลผลิตจะออกสู่ตลาดพร้อมกัน ที่จะเป็นผลให้ราคาข้าวปลายปีให้ตกต่ำ ที่ประชุมจึงมีเป้าหมายเน้นในมาตรการดูดซับผลผลิตให้ออกจากระบบเพื่อไม่ให้กระทบราคาข้าว ซึ่งเบื้องต้นที่ประชุมจะนำเสนอ นบข. ใน 3 มาตรการคือ 1.สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกโดยธ.ก.ส. เป้าหมาย 2 ล้านตันระยะเวลาโครงการ พ.ย.559-30ธ.ค.2560 เพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกในช่วงออกสู่ตลาดมาก โดยให้เก็บเข้าสู่อู่ฉางเกษตรกรและสหกรณ์ วงเงินสินเชื่อข้าวเปลือกหอมมะลิและข้าวเปลือกเหนียวตันละ 11,700 บาท และได้ค่าฝากเก็บตันละ 1,500 บาท วงเงินสินเชื่อรวม 23,734 ล้านบาท วงเงินงบประมาณ 3,978.22 ล้านบาท

2.โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวเพื่อการเก็บสต็อก เป้าหมาย 8 ล้านตัน ระยะเวลาโครงการ ต.ค.2559-30ก.ย.2560 ชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการในการเก็บสต็อกอัตราดอกเบี้ย 3%รับซื้อระหว่าง 1 พ.ย.2559-31 มี.ค.2560 เก็บสต็อกเป็นระยะเวลา 2-6 เดือนวงเงินงบประมาณ 940 ล้านบาท และ 3.สินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดย ธ.ก.ส.เป้าหมาย 2.5 ล้านตัน ระยะเวลาโครงการ ต.ค.2559-30ก.ย.2560 โดยให้สินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกร เพื่อรับซื้อแปรสภาพโดยการชดเชยดอกเบี้ย ในอัตรา 3%ไม่เกิน 12 เดือนวงเงินสินเชื่อ 12,500 ล้านบาท วงเงินงบประมาณอุดหนุนดอกเบี้ย 406.25 ล้านบาท

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังจะมีการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกภายใต้วงเงินงบประมาณ 7.74 ล้านบาท จัดขึ้นใน 52 จังหวัดแหล่งผลิตข้าว รวมทั้งสิ้น 125 ครั้ง ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.2559-ก.ย.2560 การจัดตลาดนัดข้าวเปลือกในครั้งนี้เพื่อใช้กลไกตลาดรับซื้อข้าวเปลือก เพื่อให้เกิดการแข่งขันในเรื่องของราคา และอำนาจในการต่อรองให้ชาวนา

[ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์](#)

www.thairiceexporters.or.th

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-31 สิงหาคม 2559 มีจำนวน 373,738 ตัน มูลค่า 166.886 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณลดลง 27.7% และมูลค่าลดลง 25.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่ส่งออกได้ 517,060 ตัน มูลค่า 224.299 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (FOB) และเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา (ที่มีการส่งออก 270,563 ตัน มูลค่า 120.109 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (FOB) ปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้น 38.1% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 38.9%) ขณะที่การส่งออกข้าวช่วง 8 เดือนแรกของปี (มกราคม-สิงหาคม 2559) มีจำนวน 3.301 ล้านตัน มูลค่า 1,433 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 13.5% และมูลค่าลดลง 9.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่ส่งออกได้ 3.818 ล้านตัน มูลค่า 1,591 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างทรงตัว แม้ว่าผู้ส่งออกจะเริ่มส่งมอบข้าวให้แก่ฟิลิปปินส์แล้วก็ตาม แต่เนื่องจากอุปทานข้าวในตลาดยังคงมีจำนวนมาก เมื่อเทียบกับปริมาณข้าวที่จะส่งมอบจึงทำให้ราคาข้าวมีแนวโน้มอ่อนตัวลง ขณะที่ผู้ซื้อต่างประเทศต่างกันไปให้ความสนใจข้าวราคาถูกจากประเทศปากีสถานและ

เมียนมาร์มากกว่า ทั้งนี้ราคาข้าวขาว 5% จากฤดูกาลผลิตฤดูร้อน (summer-autumn rice) อ่อนตัวลงมาอยู่ที่ 340-345 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี ลดลงจากระดับ 345-360 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวขาว 25% ราคาอยู่ที่ 330-335 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ที่มา Oryza.com

กัมพูชา

รัฐบาลจีนได้ตกลงเพิ่มโควตานำเข้าข้าวในปีหน้าจากประเทศกัมพูชาจากเดิมปีละ 100,000 ตัน เป็น 200,000 ตันแล้ว หลังจากที่ผู้นำของทั้งสองประเทศได้หารือกันในช่วงการประชุม the Asean Summit ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเมื่อเร็ว ๆ นี้ นอกจากนี้รัฐบาลจีนจะให้ความช่วยเหลือกัมพูชาในโครงการพัฒนาระบบชลประทานในจังหวัด Svay Rieng และการพัฒนาและฟื้นฟูเส้นทางขนส่งทางด้านตะวันตกของกรุงพนมเปญด้วย

สำนักงานบริการพิธีการส่งออกข้าว (The Secretariat of One Window Service for Rice Export; SOWS-REF) รายงานว่าในเดือนสิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา กัมพูชาส่งออกข้าว 27,779 ตัน เพิ่มขึ้น 15.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 24,087 ตัน ในกรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา แต่ลดลง 6.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 29,819 ตัน ในเดือนสิงหาคม 2558 โดยในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-สิงหาคม 2559) กัมพูชาส่งออกข้าวรวม 320,076 ตัน ลดลง 6.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 342,136 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สำหรับชนิดข้าวที่กัมพูชาส่งออกในช่วง 8 เดือนแรกประกอบด้วย ข้าวหอมชนิด Premium จำนวน 98,782 ตัน ข้าวหอมชนิดอื่นๆ (Fragrant rice) รวม 50,627 ตัน ข้าวขาว (long grain white rice) รวม 137,629 ตัน และข้าวเหนียว (long grain parboiled) จำนวน 33,138 ตัน โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา กัมพูชาส่งออกข้าวหอมชนิด Premium จำนวน 186,758 ตัน ข้าวหอมชนิดอื่นๆ (Fragrant rice) รวม 87,913 ตัน ข้าวขาว (long grain white rice) รวม 221,862 ตัน และข้าวเหนียว (long grain parboiled) จำนวน 41,863 ตัน ทั้งนี้ ประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญในช่วง 8 เดือนแรก ได้แก่ ประเทศจีน 52,216 ตัน ฝรั่งเศส 48,227 ตัน โปแลนด์ 45,868 ตัน เนเธอร์แลนด์ 16,409 ตัน มาเลเซีย 16,579 ตัน สหราชอาณาจักร 15,605 ตัน เป็นต้น

ในปี 2558 กัมพูชาส่งออกข้าวรวม 538,396 ตัน เพิ่มขึ้น 39.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 387,061 ตัน ในปี 2557 โดยตลาดนำเข้าที่สำคัญคือประเทศในภูมิภาคยุโรปและเอเชีย เช่น จีน 116,639 ตัน ฝรั่งเศส 75,257 ตัน โปแลนด์ 58,410 ตัน มาเลเซีย 54,914 ตัน เนเธอร์แลนด์ 58,410 ตัน อิตาลี 24,049 ตัน สาธารณรัฐเชค 22,597 ตัน เบลเยียม 19,921 ตัน สหราชอาณาจักร 18,557 ตัน เยอรมนี 13,076 ตัน สเปน 10,382 ตัน โปรตุเกส 10,312 ตัน สิงคโปร์ 5,587 ตัน บรูไน 2,100 ตัน อินโดนีเซีย 1,000 ตัน เป็นต้น

ที่มา Oryza.com

เมียนมาร์

สหพันธ์ข้าวแห่งเมียนมาร์ (the Myanmar Rice Federation) เปิดเผยว่า อินโดนีเซียได้ลงนามในข้อตกลงซื้อข้าวจากเมียนมาร์จำนวน 300,000 ตัน ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนข้าวที่เตรียมไว้เพื่อการส่งออกของประเทศซึ่งกำหนดไว้ที่ 500,000 ตัน จากข้อมูลทางสถิติ การส่งออกข้าวทั้งหมดของเมียนมาร์ในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559/2560 อยู่ที่ประมาณ 400,000 ตันลดลง 200,000 ตันจากช่วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ทางกรมการพาณิชย์ได้พยายามเพิ่มปริมาณการส่งออกข้าว ด้วยการสำรวจตลาดแห่งใหม่ และแสวงหาโอกาสในการเจาะตลาดฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ญี่ปุ่น และประเทศในแถบแอฟริกา

ที่มา Oryza.com

ฟิลิปปินส์

องค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) ระบุว่า จะเปิดให้บริษัทเอกชนมายื่นเอกสารเพื่อขอโควตานำเข้าข้าวได้ประมาณ 805,200 ตัน โดยต้องเป็นข้าวที่มาจากประเทศไทยและเวียดนาม ประเทศละ 293,100 ตัน จากประเทศจีน อินเดีย ปากีสถาน ประเทศละ 50,000 ตัน ประเทศออสเตรเลีย 15,000 ตัน เอลซัลวาดอร์ 4,000 ตัน และไม่กำหนดประเทศอีกประมาณ 50,000 ตัน ซึ่งการนำเข้าข้าวในรูปแบบนี้เป็นไปตามข้อตกลงที่ทำไว้กับองค์การการค้าโลก (the World Trade Organization or WTO) ที่อนุญาตให้ฟิลิปปินส์ในระบบการนำเข้าข้าวแบบ Minimum Access Volume (MAV)

ทั้งนี้ข้าวที่นำเข้าจะต้องเป็นข้าวที่มีคุณภาพไม่ต่ำกว่าข้าวขาว 25% (well milled rice with a quality not lower than 25 percent broken) โดยจะเสียภาษีนำเข้าในอัตรา 35% และกำหนดเวลาในการนำเข้าต้องไม่เกินวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2017

ทางด้านสำนักงานเลขาธิการด้านเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ (The Philippines Economic Secretary) ได้ย้ำความตั้งใจของรัฐบาลที่จะยกเลิกมาตรการด้านการจำกัดเชิงปริมาณ (the quantitative restrictions; QRS) ในการนำเข้าข้าวภายในปี 2017

ที่มา Oryza.com

อินเดีย

กระทรวงเกษตรรายงานว่า ความคืบหน้าของการเพาะปลูกข้าวฤดูการผลิตหลัก (Kharif (main) rice crop) ในปีการผลิต 2016/17 (ระหว่างเดือนมิถุนายน-ธันวาคม) ณ วันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา มีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 237.5 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นประมาณ 3% เมื่อเทียบกับจำนวน 231.25 ล้านไร่ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในฤดูการเก็บเกี่ยวที่ผ่านมาข้าวบาสมัติของอินเดีย ประสบปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับมาตรฐานโรคพืช (plant quarantine) ซึ่งเป็นหนทางจะช่วยให้การหลุดรอดใหม่ โดยประเทศจีนได้มีการตกลงในการตรวจมาตรฐานและสำรวจโรงสีข้าวจำนวน 19 แห่งในอินเดียที่อยู่ภายใต้องค์การพิทักษ์พืชแห่งชาติอินเดีย (India's National Plant Protection Organization: NPPO) แต่มีการพบปัญหาด้วงในข้าวบาสมัติ (Khapra beetle or cabinet beetle) อย่างไรก็ตามการประเมินครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าจีนได้เปิดประตูรับข้าวบาสมัติจากอินเดียแล้ว ทั้งนี้โรงสีข้าวส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในรัฐปัญจาบ हरยาणा อุตรประเทศ และมธยประเทศ

ในประเด็นเรื่องข้าวบาสมัติ ผู้ค้าและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลอินเดียกล่าวว่า การตรวจสอบครั้งนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งข้าวไปจีน เพราะจีนมีข้าวลักษณะที่คล้ายคลึงกับข้าวบาสมัติ และเมื่อขาดแคลนก็มักจะนำเข้าจากปากีสถาน ซึ่งการเชิญคณะจากจีน (AQSIQ) เพื่อมาตรวจสอบ และวิเคราะห์เกี่ยวกับมาตรฐานพืชในอินเดียครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยืนยันว่าการส่งออกสินค้าเกษตรอื่นที่ไม่ใช่ข้าวบาสมัติมีความปลอดภัยและมีคุณภาพ ซึ่งกรมพัฒนาการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูป (Agricultural & Processed Food Products Export Development Authority; APEEDA) ภายใต้สังกัดกระทรวงพาณิชย์มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการครั้งนี้ ก่อนหน้านั้นอินเดียได้มีการส่งข้อมูลบางส่วนให้กับหน่วยงาน AQSIQ ในการประเมินคุณภาพแล้ว

ปัจจุบันอินเดียเป็นผู้ผลิตข้าวบาสมาคิดเป็นสัดส่วน 70% ของโลก แต่เมื่อเทียบกับการผลิตข้าวทั้งหมดในอินเดียคิดเป็นเพียง 6% เท่านั้น (2014-2015) แต่เมื่อเทียบปริมาณการส่งออกพบว่าข้าวบาสมามีสัดส่วน 57% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดของอินเดียในปี 2014-2015

จากการศึกษาพบว่าปริมาณการส่งออกข้าวบาสมาคิดเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา คิดเป็น 27% กล่าวคือจากการส่งออกมูลค่าราว 14.12 พันล้านบาทในปี 2004-2005 เป็น 137.99 พันล้านบาทในปี 2014-2015 โดยสัดส่วนการส่งออกข้าวบาสมาคิดได้เพิ่มขึ้นอย่างมากในปริมาณการส่งออกทั้งหมดของอินเดีย

ในปัจจุบันข้าวบาสมาคำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก ภูมิภาคเอเชียตะวันตกถือเป็นผู้นำเข้าข้าวบาสมารายใหญ่จากอินเดียคิดเป็น 75% ของปริมาณทั้งหมด โดยอิหร่าน และซาอุดีอาระเบีย เป็นผู้นำเข้ารายใหญ่ที่สุด คิดเป็นสัดส่วน 50% ของปริมาณการส่งออกข้าวบาสมาคิดของอินเดีย

ด้านองค์การอาหารแห่งชาติ (The Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า การจัดหาข้าวในปี 2015/16 ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 มาจนถึงวันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา รัฐบาลจัดหาข้าวได้แล้วประมาณ 34.157 ล้านตัน ประกอบด้วยแคว้นปันจาบ 9.35 ล้านตัน แคว้นอันตรประเทศ 4.326 ล้านตัน แคว้นอูตรประเทศ 2.91 ล้านตัน แคว้นชิตราการ์ 3.442 แคว้นหaryana 2.861 ล้านตัน แคว้นโอดิสสา 3.369 ล้านตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ รัฐบาลได้ตั้งเป้าในการจัดหาข้าวตามโครงการจัดหาข้าวในปีงบประมาณ 2016/17 (กันยายน-ตุลาคม) ไว้ที่ประมาณ 33 ล้านตัน

ที่มา Oryza.com

อิหร่าน

สำนักข่าวท้องถิ่น Asriran รายงานว่า ชาวอิหร่านบริโภคข้าวเฉลี่ยคนละ 37.07 กิโลกรัมต่อปี ซึ่งเป็นปริมาณที่สูงกว่า 7 เท่าของการบริโภคข้าวของชาวยุโรป Mr. Kaveh khaksar ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพืชและสินค้าหลัก กระทรวงเกษตรอิหร่านเปิดเผยว่า สถิติดังกล่าวของศูนย์สถิติแห่งชาติอิหร่านเป็นตัวเลขที่แสดงการบริโภคข้าวของชาวอิหร่านในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ชาวยุโรปบริโภคข้าวเฉลี่ยคนละ 5.3 กิโลกรัมต่อปี ขณะที่นักวิชาการด้านโภชนาชาวอิหร่านให้ความเห็นว่าปริมาณการบริโภคข้าวที่เหมาะสมวันละ 90 กรัม หรือเฉลี่ยปีละ 32.5 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ซึ่งหากชาวอิหร่านสามารถบริโภคข้าวได้ในปริมาณดังกล่าว อิหร่านสามารถลดปริมาณความต้องการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศได้

ปัจจุบันอิหร่านมีความต้องการบริโภคข้าวปีละประมาณ 3 ล้านตัน โดยอิหร่านสามารถผลิตข้าวในประเทศได้จำนวนเกือบ 2 ล้านตัน ที่เหลือเป็นการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ

ขณะที่สำนักข่าวท้องถิ่น Eghtesadonline รายงานว่า รัฐบาลอิหร่านมีนโยบายลดปริมาณการนำเข้าข้าว โดยนำเสนอ 3 ขั้นตอนในการลดปริมาณการนำเข้าข้าวลงดังนี้ คือ กำหนดข้อจำกัดในการอนุญาตสั่งซื้อข้าวนำเข้าจากต่างประเทศ โดยในอดีตผู้นำเข้าสินค้าข้าวชาวอิหร่านสามารถขออนุญาตสั่งซื้อข้าวได้จากกระทรวงพาณิชย์ อิหร่านได้ตลอดทั้งปี ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลาการสั่งซื้อ

ขั้นตอนที่ 2 คือ เรียกเก็บภาษีข้าวเพิ่มกิโลกรัมละ 5,000 เรียล เพื่อนำเงินดังกล่าวไปใช้ในการซ่อมแซมและปรับปรุงนาข้าว ส่วนขั้นตอนสุดท้าย รัฐบาลอิหร่านเรียกเก็บภาษีศุลกากรในอัตรา 40% ตลอดทั้งปี โดยในอดีตในช่วงระยะเวลาหนึ่งปี รัฐบาลจะเรียกเก็บภาษีศุลกากรข้าวในอัตราที่แตกต่างกัน ทำให้ผู้นำเข้าบางรายนำเข้าข้าวในช่วงที่มีอัตราภาษีศุลกากรต่ำและนำเข้าข้าวในปริมาณที่เกินความต้องการบริโภคข้าวของประเทศ

ปัจจุบันราคาข้าวในท้องตลาดอิหร่านเกรดเอและเกรดบีอยู่ระหว่างกิโลกรัมละ 92,000 เรียล ($\pm 3\%$) ข้าวขาวธรรมดา กิโลกรัมละประมาณ 40,000 –60,000 เรียล (1 เหรียญสหรัฐฯ มีค่าเท่ากับ 35,430 เรียล)

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2016/17 (1 กันยายน-31 สิงหาคม) ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-6 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าวแล้วประมาณ 10,748 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 287% เมื่อเทียบกับจำนวน 2,776 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica ประมาณ 1,218 ตัน ลดลงประมาณ 1,082% เมื่อเทียบกับจำนวน 103 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้าประมาณ 9,530 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 256% เมื่อเทียบกับจำนวน 2,673 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 6 กันยายน 2559 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวประมาณ 10,748 ตัน

ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-6 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา สหราชอาณาจักรนำเข้าประมาณ 1,036 ตัน ฝรั่งเศสจำนวน 2,847 ตัน เนเธอร์แลนด์ 398 ตัน เยอรมนี 1,209 ตัน โปแลนด์ 1,146 ตัน อิตาลี 788 ตัน สเปน 757 ตัน เบลเยียม 668 ตัน สาธารณรัฐเชค 600 ตัน โปรตุเกส 77 ตัน เป็นต้น

ในปีการผลิต 2015/16 (กันยายน-สิงหาคม) สหภาพยุโรป นำเข้าข้าวประมาณ 1,251,403 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,187,042 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 (เป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica ประมาณ 100,858 ตัน ลดลงประมาณ 7.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 108,479 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 และข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้าประมาณ 1,150,545 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,078,563 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15)

ทางด้านการส่งออกนั้น สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การส่งออกข้าวในปีการผลิต 2016/17 (1 กันยายน-31 สิงหาคม) ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-6 กันยายน 2559 มีการส่งออกประมาณ 3,208 ตัน เพิ่มขึ้น 535% เมื่อเทียบกับจำนวน 505 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica ประมาณ 2,716 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 609% เมื่อเทียบกับจำนวน 383 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออกประมาณ 492 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 303% เมื่อเทียบกับจำนวน 122 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 6 กันยายน 2559 สหภาพยุโรปส่งออกข้าวประมาณ 3,209 ตัน

สำหรับประเทศผู้ส่งออกข้าวในสหภาพยุโรปนั้น ประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุด โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-6 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา มีการส่งออกไปแล้ว 1,410 ตัน กรีซ 989 ตัน สเปน 152 ตัน โปรตุเกส 286 ตัน บัลแกเรีย 111 ตัน สหราชอาณาจักร 113 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ในปีการผลิต 2015/16 (1 กันยายน-31 สิงหาคม) สหภาพยุโรปส่งออกข้าวประมาณ 236,553 ตัน เพิ่มขึ้น 2.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 229,820 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica ประมาณ 199,799 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 2.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 195,505 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออกประมาณ 36,754 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 34,315 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15

ที่มา Oryza.com